

บริษัท มิตรสิป ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2566

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิเป็นจำนวน 1,291 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 68 ของยอดสินทรัพย์รวม) และค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นจำนวน 46 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน และเนื่องจากหลักการที่ใช้ในการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต้องอาศัยการพัฒนาแบบจำลองสำหรับการคำนวณที่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยดุลยพินิจและการประมาณการอย่างมากจากผู้บริหารในการพัฒนาแบบจำลองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารรวมถึงการระบุเงื่อนไขการประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองและการเลือกข้อมูลการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจำลอง

ด้วยความมีสาระสำคัญและการที่ต้องอาศัยดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจ ประเมินและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปล่อยสินเชื่อ การรับชำระเงิน และการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยคำนึงถึงยอดคงเหลือ ความซับซ้อน และความเสี่ยงด้านเครดิตของแต่ละกลุ่มลูกหนี้ ข้าพเจ้าเปรียบเทียบนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พิจารณาและประเมินกระบวนการกำกับดูแลการพัฒนาแบบจำลอง สอบทานเอกสารประกอบการพัฒนาแบบจำลอง รวมถึงสุ่มทดสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้พัฒนาแบบจำลอง ประเมินวิธีการคำนวณข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษัท การบันทึกบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการสุ่มทดสอบการจัดชั้นลูกหนี้ตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก และสุ่มทดสอบการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงการสุ่มทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.1 โดยในปี 2566 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อเป็นจำนวน 163 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้รวม) กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยรายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวเกิดจากการที่กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าซื้อกับลูกค้าจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อย การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้ออาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น และในระยะเวลาที่เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้าพเจ้าได้ศึกษา ประเมินและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปล่อยสินเชื่อ การรับชำระเงิน การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย รวมถึงระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าเปรียบเทียบนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ประเมินวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาประมาณการเงินสดรับและช่วงอายุของเครื่องมือทางการเงินในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รวมทั้งสุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูลและการคำนวณ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและการรับรู้รายได้ว่ามีกรรับรู้รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและมีการปรับปรุงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่ผ่านใบสำคัญทั่วไป

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้เกิดการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือ หากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน การตรวจสอบงบการเงินในปีปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ศรัณญา ผลัดศรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6768

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	21,679,104	31,999,085	13,419,896	25,482,751
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8	401,261,905	395,159,853	405,589,115	406,688,871
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องสุทธิ	9	-	7,962,072	-	7,962,072
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่นสุทธิ					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10	430,797,078	359,873,937	6,007,143	3,843,990
ลูกหนี้อื่น		9,692,643	4,330,609	6,800,170	3,413,762
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	54,260,037	113,877,440
สินค้าคงเหลือสุทธิ	11	54,501,682	38,941,242	-	-
ทรัพย์สินรอการขาย		19,127,467	1,894,800	19,127,467	1,894,800
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	9,681,691	8,572,701	8,406,376	7,474,802
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		946,741,570	848,734,299	513,610,204	570,638,488
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ					
ที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	8	890,136,515	693,026,457	907,895,897	693,026,457
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่นสุทธิ					
ที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	10	21,910,645	11,765,985	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	89,998,500	89,998,500
เงินลงทุนในการร่วมค้าสุทธิ	13	-	2,630,702	-	2,800,000
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	14	8,688,812	10,518,555	4,899,608	6,980,311
สินทรัพย์สิทธิการใช้	15.1	1,839,323	4,723,603	118,942	3,508,362
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	6,535,523	3,126,137	6,175,211	2,491,245
สินทรัพย์ก้ำเงินได้รอการตัดบัญชี	17.1	12,036,783	11,730,361	10,145,999	11,510,687
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6	2,201,883	2,161,883	1,493,883	1,553,883
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		943,349,484	739,683,683	1,020,728,040	811,869,445
รวมสินทรัพย์		1,890,091,054	1,588,417,982	1,534,338,244	1,382,507,933

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิตรลิบ ลิตซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	321,099,791	68,000,000	226,099,791	18,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6, 18	150,000,000	120,000,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	18	143,000,000	83,000,000	33,000,000	36,000,000
เจ้าหนี้อื่น	6	28,809,473	35,485,351	44,354,066	40,409,688
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	193,765,907	201,003,765	193,765,907	201,003,765
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	2,316,058	3,739,480	2,316,058	3,739,480
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15.2	1,866,386	5,127,630	123,663	3,880,590
ภาษีเงินได้สินดินบุคคลค้างจ่าย		3,832,414	1,442,585	47,276	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,142,767	3,476,297	1,666,944	2,157,133
รวมหนี้สินหมุนเวียน		846,832,796	521,275,108	501,373,705	305,190,656
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ					
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	266,067,537	321,456,009	266,115,562	321,456,009
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น - สุทธิ					
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	269,494	2,678,057	269,494	2,678,057
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ					
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15.2	-	134,155	-	134,155
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาว					
ของพนักงาน	19	4,992,609	3,934,224	3,512,004	2,708,229
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		248,000	232,000	248,000	232,000
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		271,577,640	328,434,445	270,145,060	327,208,450
รวมหนี้สิน		1,118,410,436	849,709,553	771,518,765	632,399,106

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	20			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 787,893,075 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท				
(2565: หุ้นสามัญ 750,374,629 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)	393,946,538	375,187,315	393,946,538	375,187,315
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 787,892,023 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท				
(2565: หุ้นสามัญ 750,374,357 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)	393,946,012	375,187,179	393,946,012	375,187,179
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	317,914,453	317,914,453	317,914,453	317,914,453
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	22	2,735,870	2,735,870	2,735,870
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	21	18,361,528	17,621,769	18,361,528
ยังไม่ได้จัดสรร		38,720,707	29,861,616	36,649,556
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		771,678,570	738,706,918	762,819,479
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		2,048	1,511	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		771,680,618	738,708,429	762,819,479
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,890,091,054	1,588,417,982	1,534,338,244
				1,382,507,933

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท มิตรลิบ ลิตซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขาย	27	408,203,890	254,708,654	-
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ	27	163,438,986	147,266,974	156,255,335
รายได้ดอกเบี้ยจากการรับซื้อสิทธิเรียกซื้อ	27	339,860	1,746,927	339,860
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่ออื่น	27	59,468,981	45,349,336	-
รายได้อื่น	6	55,015,927	36,377,503	43,010,973
รวมรายได้		686,467,644	485,449,394	199,606,168
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	26	365,148,174	235,864,639	-
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	6, 23	75,754,248	35,366,244	21,951,910
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6, 24	83,141,428	80,137,706	60,300,559
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	25	70,426,884	76,611,557	67,755,545
รวมค่าใช้จ่าย	26	594,470,734	427,980,146	150,008,014
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		91,996,910	57,469,248	49,598,154
ต้นทุนทางการเงิน	6	(45,992,411)	(33,008,834)	(30,834,557)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า		-	(246,120)	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		46,004,499	24,214,294	18,763,597
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	17.2	(10,933,227)	(2,732,175)	(3,968,412)
กำไรสุทธิสำหรับปี		35,071,272	21,482,119	14,795,185
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(18,188)	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง		3,638	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		(14,550)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		35,056,722	21,482,119	14,795,185

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิตรลิบ ลิตซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	35,070,735	21,481,964	14,795,185	4,359,708
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	537	155	-	-
	<u>35,071,272</u>	<u>21,482,119</u>	<u>14,795,185</u>	<u>4,359,708</u>
	-	-		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	35,056,185	21,481,964	14,795,185	4,359,708
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	537	155	-	-
	<u>35,056,722</u>	<u>21,482,119</u>	<u>14,795,185</u>	<u>4,359,708</u>
	-	-		
กำไรต่อหุ้น	28			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.045	0.027	0.019	0.006

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิตรวิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม								
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ								
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนจาก			รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย		รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			การจ่ายโดยใช้หุ้น เป็นเกณฑ์	จัดสรรแล้ว - สারণ ตามกฎหมาย	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร		ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	375,187,179	317,914,453	2,735,870	17,403,784	15,239,286	728,480,572	681	728,481,253	
เงินปันผล (หมายเหตุ 29)	-	-	-	-	(11,255,618)	(11,255,618)	-	(11,255,618)	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	21,481,964	21,481,964	155	21,482,119	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	21,481,964	21,481,964	155	21,482,119	
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	675	675	
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	217,985	(217,985)	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	375,187,179	317,914,453	2,735,870	17,621,769	25,247,647	738,706,918	1,511	738,708,429	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	375,187,179	317,914,453	2,735,870	17,621,769	25,247,647	738,706,918	1,511	738,708,429	
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 20)	18,758,833	-	-	-	-	18,758,833	-	18,758,833	
เงินปันผล (หมายเหตุ 29)	-	-	-	-	(20,843,366)	(20,843,366)	-	(20,843,366)	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	35,070,735	35,070,735	537	35,071,272	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(14,550)	(14,550)	-	(14,550)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	35,056,185	35,056,185	537	35,056,722	
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	739,759	(739,759)	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	393,946,012	317,914,453	2,735,870	18,361,528	38,720,707	771,678,570	2,048	771,680,618	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิตรลิบ ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนจาก การจ่ายโดยใช้หุ้น เป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	375,187,179	317,914,453	2,735,870	17,403,784	43,763,451	757,004,737
เงินปันผล (หมายเหตุ 29)	-	-	-	-	(11,255,618)	(11,255,618)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	4,359,708	4,359,708
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	4,359,708	4,359,708
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	217,985	(217,985)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	375,187,179	317,914,453	2,735,870	17,621,769	36,649,556	750,108,827
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	375,187,179	317,914,453	2,735,870	17,621,769	36,649,556	750,108,827
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 20)	18,758,833	-	-	-	-	18,758,833
เงินปันผล (หมายเหตุ 29)	-	-	-	-	(20,843,366)	(20,843,366)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	14,795,185	14,795,185
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	14,795,185	14,795,185
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	739,759	(739,759)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	393,946,012	317,914,453	2,735,870	18,361,528	29,861,616	762,819,479
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิตรลิบ ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	46,004,499	24,214,294	18,763,597	5,575,031
รายการปรับกระทบยอดกำไรขาดทุนก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ต้นทุนทางการเงิน	45,992,411	33,008,834	30,834,557	23,980,885
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,282,733	13,671,313	6,102,202	7,368,127
ขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์ (โอนกลับ)	1,174,643	(791,407)	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	246,120	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	1,351,753	-	1,521,051	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	70,426,884	76,611,557	67,755,545	74,531,655
ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	65,046	452,466	36,841	452,466
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,040,197	518,622	803,775	841,991
ดอกเบี้ยรับ	(230,448,870)	(182,775,968)	(164,998,494)	(134,272,321)
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(52,110,704)	(34,844,169)	(39,180,926)	(21,522,166)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	(445,988,289)	26,192,693	(455,808,796)	22,219,474
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง	7,960,194	3,845,118	7,960,194	3,845,118
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น	(77,647,123)	(200,442,534)	(2,961,460)	(790,907)
ลูกหนี้อื่น	(5,377,832)	802,153	56,230,995	(58,408,016)
สินค้าคงเหลือ	(16,735,083)	(6,639,135)	-	-
ทรัพย์สินรอการขาย	167,422,202	15,650,468	167,422,202	15,650,468
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,106,283)	(5,750,640)	(931,574)	(4,873,515)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(40,000)	-	60,000	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้อื่น	(7,179,830)	11,562,129	3,496,907	7,397,202
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,333,530)	(7,631,650)	(490,189)	(9,202,808)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	16,000	(117,574)	16,000	(117,574)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(432,120,278)	(197,373,141)	(264,186,647)	(45,802,724)
เงินสดรับดอกเบี้ย	214,740,293	204,682,204	155,427,377	146,485,211
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(8,848,889)	(2,886,719)	(2,556,447)	(1,113,084)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(226,228,874)	4,422,344	(111,315,717)	99,569,403

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(2,515,935)	(1,476,410)	(660,300)	(708,747)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	29,616	136,420	139,896	136,420
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,921,744)	(1,771,859)	(3,921,745)	(2,029,920)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(22,499,325)
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในการร่วมค้า	1,278,949	-	1,278,949	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(5,129,114)	(3,111,849)	(3,163,200)	(25,101,572)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	433,052,807	10,000,000	388,052,807	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(179,953,016)	(52,000,000)	(179,953,016)	(52,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	310,006,808	165,910,000	310,006,808	165,910,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(371,450,105)	(165,352,588)	(371,450,105)	(165,352,588)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30,000,000	105,000,000	-	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(100,000,000)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	113,000,000	47,000,000	-	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	(53,000,000)	-	(3,000,000)	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	(3,938,519)	(3,572,267)	(3,938,519)	(3,572,267)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(8,216,767)	(8,039,410)	(3,889,556)	(4,012,620)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(46,378,668)	(33,171,868)	(31,327,824)	(23,616,234)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(2,084,533)	(11,255,618)	(2,084,533)	(11,255,618)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	221,038,007	(45,481,751)	102,416,062	(93,899,327)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(10,319,981)	(44,171,256)	(12,062,855)	(19,431,496)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	31,999,085	76,170,341	25,482,751	44,914,247
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	21,679,104	31,999,085	13,419,896	25,482,751
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้	184,654,869	172,895,073	184,654,869	172,895,073
หุ้นสามัญปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	18,758,833	-	18,758,833	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สารบัญญัหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อที่	เรื่อง	หน้าที่
1.	ข้อมูลทั่วไป	1
2.	เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงิน	1
4.	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ.....	4
5.	การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ.....	13
6.	รายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14
7.	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	18
8.	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ.....	18
9.	ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องสุทธิ	24
10.	ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่นสุทธิ.....	25
11.	สินค้ำคงเหลือสุทธิ	28
12.	เงินลงทุนในบริษัทย่อย.....	29
13.	เงินลงทุนในการร่วมค้าสุทธิ.....	29
14.	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์.....	30
15.	สัญญาเช่า.....	32
16.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน.....	34
17.	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	35
18.	เงินกู้ยืม	38
19.	ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	39
20.	ทุนเรือนหุ้น	40
21.	สำรองตามกฎหมาย.....	41
22.	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์.....	41
23.	ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	41
24.	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	41
25.	ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	42
26.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ.....	42
27.	ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน.....	43
28.	กำไรต่อหุ้น	45
29.	เงินปันผล.....	45

บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สารบัญญัหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อที่	เรื่อง	หน้าที่
30.	ภาวะผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน.....	45
31.	การบริหารความเสี่ยง.....	46
32.	การบริหารจัดการทุน.....	60
33.	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	60
34.	การจัดประเภทรายการในงบการเงิน	61
35.	การอนุมัติงบการเงิน.....	61

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ กลุ่มครอบครัววงศ์สงวนชัย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายและให้บริการซ่อมบำรุงรักษารถสาธารณะ และการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย โดยรายละเอียดของบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	อัตราการถือหุ้น	
		โดยบริษัทฯ (ร้อยละ)	
		2566	2565
บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด	สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ	100.00	100.00
บริษัท มิตรสิบ พีโก จำกัด	สินเชื่อรายย่อย (พีโกไฟแนนซ์)	100.00	100.00
บริษัท เบสท์ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ผลิตจำหน่ายและให้บริการซ่อมรถและธุรกิจ นายหน้า	100.00	100.00

- ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวและให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง

ภายใต้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ กลุ่มบริษัทจะสามารถเลือกปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ผนส2.ว. 802/2564 เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน) ซึ่งสามารถจำแนกตามวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยกำหนดเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มากกว่าการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพียงอย่างเดียว กลุ่มบริษัทจะมีทางเลือกในการใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีสำหรับการจัดชั้นและการกันเงินสำรอง (การให้ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 1)
- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยการขยายระยะเวลาเพียงอย่างเดียว กลุ่มบริษัทจะต้องถือปฏิบัติตามการจัดชั้นและการกันเงินสำรองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (การให้ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 2)

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าหากแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวสิ้นสุดลง กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ก) รายได้ดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest rate method) โดยคำนวณกับมูลค่าตามบัญชีเริ่มต้นของลูกหนี้

เมื่อลูกหนี้มีการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะคำนวณจากยอดหนี้สุทธิทางบัญชี (ยอดหนี้คงค้างสุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ของลูกหนี้นั้น และเมื่อลูกหนี้ดังกล่าวไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอีกต่อไป ก็จะเปลี่ยนมาคำนวณรายได้ดอกเบี้ยจากมูลค่าตามบัญชีเริ่มต้น

ข) รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

ค) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ก) ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ข) ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ

บริษัทฯ รับรู้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้อ โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อตลอดอายุของสัญญาเช่าซื้อ เพื่อให้สะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสัญญา

รายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อหรือตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการค้อยค่า (ถ้ามี) และเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย

4.5 ลูกหนี้

ก) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแสดงด้วยจำนวนหนี้หักรายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อหรือตัดบัญชีและค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีแสดงภายใต้ “สินทรัพย์หมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องแสดงด้วยจำนวนหนี้บวกดอกเบี้ยค้างรับและหักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ค) ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่นแสดงด้วยจำนวนหนี้บวกดอกเบี้ยค้างรับและหักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีแสดงภายใต้ “สินทรัพย์หมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน

4.6 ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง และลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่นตามวิธีการทั่วไป (General Approach) โดยกลุ่มบริษัทพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวเป็น 3 ชั้น ดังนี้

- ชั้นที่ 1 สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing) กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน กลุ่มบริษัทจะใช้ความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ
- ชั้นที่ 2 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Underperforming) กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน
- ชั้นที่ 3 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Underperforming) กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ ณ วันที่รายงาน และความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ในการประเมินดังกล่าวนั้น กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพภายในของกลุ่มบริษัท และข้อมูลคาดการณ์เป็นเกณฑ์ในการประเมินการลดลงของคุณภาพด้านเครดิตของลูกหนี้ดังกล่าว เช่น ค้างชำระเกินกว่า 30 วัน หรือ 1 งวด และระยะเวลาติดตามสถานการณ์ชำระหนี้สำหรับสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นต้น

ในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือเป็นแบบกลุ่มสินทรัพย์ สำหรับการประเมินการด้อยค่าแบบกลุ่มสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทของหลักประกัน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ลูกหนี้จะถือว่ามี การด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของลูกหนี้ โดยหลักฐานที่แสดงว่าลูกหนี้มีการด้อยค่าด้านเครดิตรวมถึงการค้างชำระเกินกว่า 90 วัน หรือมีข้อบ่งชี้ว่าผู้กู้กำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ อยู่ระหว่างการยึดหลักประกันเพื่อชำระหนี้ หรืออยู่ระหว่างการฟ้องร้อง

ลูกหนี้ที่มีการเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา กลุ่มบริษัทจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือด้อยค่าด้านเครดิต ยกเว้นจะมีหลักฐานที่แสดงว่าความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า

กลุ่มบริษัทพิจารณาจากประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบันและบวกกับการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคตที่สนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงการไหลเวียนของเงินที่เหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และทำการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักในแต่ละสถานการณ์ (ทั้งสถานการณ์พื้นฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้น (Best scenario) และสถานการณ์ขาลง (Worst scenario)) มาใช้ในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกลุ่มบริษัทจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคตอย่างน้อยปีละครั้ง

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ดัดเพิ่ม (ลด) บันทึกลับัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปีในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษัทมีนโยบายตัดจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

4.7 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยใช้วิธีราคาเจาะจง บริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินค้านี้ลดลงสำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพเสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

4.8 ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อจำหน่าย

ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

กำไร (ขาดทุน) จากการขายหรือตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์จะรับรู้ในส่วนของกำไร หรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่มีการขายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์นั้น

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	3 - 10 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3 และ 5 ปี
เครื่องมือเครื่องใช้	1 - 6 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน และไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างติดตั้ง

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	5 ปี
----------------------	------

ไม่คิดค่าตัดจำหน่าย สำหรับซอฟต์แวร์ที่อยู่ระหว่างพัฒนาและติดตั้ง

4.11 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ถ้ามี)

4.13 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.15 การจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น (ชำระด้วยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อมกับการเพิ่มขึ้นในส่วนของ ผู้ถือหุ้น จำนวนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้า เงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน สำหรับเงื่อนไข การได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น จะถูกวัดค่าเพื่อให้ สะท้อนถึงเงื่อนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงสำหรับผลต่างระหว่างจำนวนที่คาดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบันรับรู้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไร ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มี ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก บริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออก เสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.18 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดของกลุ่มบริษัทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อ ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด ซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

5.1 ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตคาดว่าจะเกิดขึ้น การคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษัทขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต การพัฒนาแบบจำลองที่สลับซับซ้อนและการใช้ชุดข้อมูลสมมติฐานหลายชุด รวมถึงการเลือกข้อมูลการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ ซึ่งการประมาณการมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

5.2 สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.3 ประมาณการหนี้สิน - ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

6.1 รายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				นโยบายการ กำหนดราคา (สำหรับ ปี 2566)
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
<u>บริษัทย่อย</u>					
รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	-	65	-	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	-	-	1,718	2,837	ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการพื้นที่สำนักงาน	-	-	300	290	ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	552	808	ราคาตลาด
รายได้ค่าทำสัญญา	-	-	416	1,558	ราคาตลาด
รายได้อื่น	-	-	42	87	ราคาตลาด
<u>ขาดทุนจากการจำหน่าย</u>					
ทรัพย์สินรอการขาย	-	-	851	1,890	ราคาตลาด
<u>ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและ</u>					
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	1,003	307	ราคาตลาด
ค่าเช่าจ่าย	-	-	120	60	ราคาตลาด
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ซื้ออุปกรณ์	184	91	67	91	ราคาตลาด
<u>ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและ</u>					
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	156	475	106	402	ราคาตลาด
ค่าเช่าจ่าย	-	260	-	78	ราคาตลาด
ต้นทุนทางการเงิน	9	17	-	-	ราคาตลาด
<u>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ค่าเช่าจ่าย	-	220	-	-	ราคาตลาด
ต้นทุนทางการเงิน	6,141	4,623	-	-	ราคาตลาด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ผลประโยชน์ระยะสั้น	13,347	16,864	8,366	12,174
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	400	542	400	542
ค่าตอบแทนกรรมการ	1,185	1,200	1,185	1,200
รวม	14,932	18,606	9,951	13,916

6.2 ยอดคงค้างที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
<u>บริษัทย่อย</u>				
ลูกหนี้ค้างรับ	-	-	81	12
คอมมิชชั่นรอดตัดบัญชี	-	-	22,087	12,266
ลูกหนี้อื่น	-	-	29,179	18,865
ลูกหนี้อื่น - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	25,000	95,000
เจ้าหนี้อื่น	-	-	30,184	11,385
เงินประกันค่าเช่า (หนี้สิน)	-	-	82	82
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
เงินประกันการเช่า (สินทรัพย์)	105	25	-	-
เจ้าหนี้อื่น	5	30	5	30
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	55	273	-	-
<u>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
เงินประกันการเช่า (สินทรัพย์)	88	88	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	150,000	120,000	-	-

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละต่อปี)	1 มกราคม 2566	เพิ่มขึ้น	รับชำระ	31 ธันวาคม 2566
บริษัทย่อย	4.00 - 7.00	95,000	60,000	(130,000)	25,000

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2565 (ร้อยละต่อปี)	1 มกราคม 2565	เพิ่มขึ้น	รับชำระ	31 ธันวาคม 2565
บริษัทย่อย	4.00	57,000	140,000	(102,000)	95,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละต่อปี)	1 มกราคม 2566	เพิ่มขึ้น	รับชำระ	31 ธันวาคม 2566
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	4.00 - 4.20	120,000	30,000	-	150,000

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม 2565 (ร้อยละต่อปี)	1 มกราคม 2565	เพิ่มขึ้น	รับชำระ	31 ธันวาคม 2565
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	4.00	115,000	5,000	-	120,000

สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ลงนามในสัญญาให้บริการพื้นที่สำนักงานกับบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหลายฉบับ โดยมีระยะเวลาในการให้บริการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้รับค่าบริการตามที่ได้ระบุในสัญญา

บริษัทฯ ลงนามในสัญญาให้บริการแก่บริษัทย่อย ขอบเขตการให้บริการประกอบด้วยงานกฎหมาย งานทรัพยากรบุคคล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานตรวจสอบภายใน งานเลขานุการ งานแผนการตลาด งานรักษาความปลอดภัย และงานการผลิต โดยมีระยะเวลาในการให้บริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัทฯ ได้รับค่าบริการตามที่ได้ระบุในสัญญา

กลุ่มบริษัทลงนามในสัญญาเช่าอุปกรณ์ อาคารและพื้นที่สำนักงานหลายฉบับกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีระยะเวลาเช่าระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีสิทธิต่อสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันครบกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
เงินสด	238	140	69	91
เงินฝากธนาคาร				
- กระแสรายวัน	15,405	29,191	13,014	24,091
- ออมทรัพย์	6,036	2,668	337	1,301
รวม	21,679	31,999	13,420	25,483

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.37 - 0.50 ต่อปี (2565: ร้อยละ 0.20 - 0.40 ต่อปี)

8. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

8.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	31 ธันวาคม 2566						
	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ						รวม
ภายใน หนึ่งปี	เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกิน สองปี	เกินสองปี แต่ไม่เกิน สามปี	เกินสามปี แต่ไม่เกิน สี่ปี	เกินสี่ปี แต่ไม่เกิน ห้าปี	เกิน ห้าปี		
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	592,333	401,947	332,240	241,890	147,252	78,615	1,794,277
หัก รายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึง เป็นรายได้	(177,292)	(124,648)	(82,453)	(46,314)	(20,012)	(5,793)	(456,512)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่าย							
ตามสัญญา	415,041	277,299	249,787	195,576	127,240	72,822	1,337,765
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(13,779)	(9,521)	(8,852)	(6,808)	(4,415)	(2,991)	(46,366)
สุทธิ	401,262	267,778	240,935	188,768	122,825	69,831	1,291,399

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม						
		31 ธันวาคม 2565						
		ส่วนที่ถึง	ส่วนที่ถึง	ส่วนที่ถึง	ส่วนที่ถึง	ส่วนที่ถึง		
		กำหนดชำระ	กำหนดชำระ	กำหนดชำระ	กำหนดชำระ	กำหนดชำระ		
		ส่วนที่ถึง	เกินหนึ่งปี	เกินสองปี	เกินสามปี	เกินสี่ปี	ส่วนที่ถึง	
		กำหนดชำระ	แต่ไม่เกิน	แต่ไม่เกิน	แต่ไม่เกิน	แต่ไม่เกิน	กำหนดชำระ	
		ภายในหนึ่งปี	สองปี	สามปี	สี่ปี	ห้าปี	เกินห้าปี	รวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	549,243	339,378	269,949	188,667	94,267	29,286		1,470,790
หัก รายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึง เป็นรายได้	(139,172)	(94,655)	(59,108)	(29,887)	(10,601)	(2,068)		(335,491)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่าย ตามสัญญา	410,071	244,723	210,841	158,780	83,666	27,218		1,135,299
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(14,912)	(10,307)	(9,457)	(7,463)	(3,917)	(1,057)		(47,113)
สุทธิ	395,159	234,416	201,384	151,317	79,749	26,161		1,088,186

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ						
		31 ธันวาคม 2566						
		ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ						
		เกินหนึ่งปี	เกินสองปี	เกินสามปี	เกินสี่ปี	เกิน		
		ภายใน	แต่ไม่เกิน	แต่ไม่เกิน	แต่ไม่เกิน	แต่ไม่เกิน	เกิน	
		หนึ่งปี	สองปี	สามปี	สี่ปี	ห้าปี	ห้าปี	รวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	596,659	406,642	337,429	246,304	149,723	79,607		1,816,364
หัก รายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึง เป็นรายได้	(177,291)	(124,649)	(82,453)	(46,314)	(20,012)	(5,793)		(456,512)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่าย ตามสัญญา	419,368	281,993	254,976	199,990	129,711	73,814		1,359,852
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(13,779)	(9,521)	(8,853)	(6,808)	(4,415)	(2,991)		(46,367)
สุทธิ	405,589	272,472	246,123	193,182	125,296	70,823		1,313,485

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
		31 ธันวาคม 2565					
		ส่วนที่ถึง กำหนดชำระ	ส่วนที่ถึง กำหนดชำระ	ส่วนที่ถึง กำหนดชำระ	ส่วนที่ถึง กำหนดชำระ	ส่วนที่ถึง	
		ส่วนที่ถึง กำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกิน สองปี	เกินสามปี แต่ไม่เกิน สี่ปี	เกินสี่ปี แต่ไม่เกิน ห้าปี	เกินห้าปี	
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	561,509	339,378	269,949	188,667	94,267	29,286	1,483,056
หัก รายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึง เป็นรายได้	(139,172)	(94,655)	(59,108)	(29,887)	(10,601)	(2,068)	(335,491)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่าย							
ตามสัญญา	422,337	244,723	210,841	158,780	83,666	27,218	1,147,565
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(15,649)	(10,307)	(9,457)	(7,463)	(3,917)	(1,057)	(47,850)
สุทธิ	406,688	234,416	201,384	151,317	79,749	26,161	1,099,715

8.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแยกตามประเภทการจัดชั้นเป็นดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2565	
	ลูกหนี้ตามสัญญา เช่าซื้อสุทธิรายได้ ดอกเบี้ยที่ยังไม่ ถือเป็นรายได้	ค่าเพื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น	ลูกหนี้ตามสัญญา เช่าซื้อสุทธิรายได้ ดอกเบี้ยที่ยังไม่ ถือเป็นรายได้	ค่าเพื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้าน เครดิต (Performing)	1,187,440	26,450	1,072,045	41,382
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้าน เครดิต (Under - performing)	93,005	9,711	27,771	761
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต (Non - performing)	57,320	10,205	35,483	4,970
รวม	1,337,765	46,366	1,135,299	47,113

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2565	
	ลูกหนี้ตามสัญญา เข้าซื้อสุทธิรายได้ ดอกเบี้ยที่ยังไม่ ถือเป็นรายได้	ค่าเพื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น	ลูกหนี้ตามสัญญา เข้าซื้อสุทธิรายได้ ดอกเบี้ยที่ยังไม่ ถือเป็นรายได้	ค่าเพื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้าน เครดิต (Performing)	1,207,521	26,451	1,083,739	42,080
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้าน เครดิต (Under - performing)	94,581	9,710	28,217	773
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต (Non - performing)	57,750	10,206	35,609	4,997
รวม	1,359,852	46,367	1,147,565	47,850

8.3 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ลูกหนี้ตามสัญญาเข้าซื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นจำนวน 141 ล้านบาท และ 1,287 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 141 ล้านบาท และ 1,287 ล้านบาท ตามลำดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเข้าซื้อที่รวมลูกหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจำนวน 34 ล้านบาท และ 1,011 ล้านบาท ตามลำดับ ที่กลุ่มบริษัทให้ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 1 และกลุ่มบริษัทเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้ที่ยั่งยืน) ในการจัดทำงบการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 34 ล้านบาท และ 1,011 ล้านบาท ตามลำดับ)

8.4 การเปลี่ยนแปลงของค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ เป็นดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า (ชั้นที่ 1)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 2)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 3)	รวม
ยอดต้นปี	41,382	761	4,970	47,113
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก				
การเปลี่ยนการจัดชั้น	(926)	1,409	(483)	-
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ				
วัดมูลค่าค่าเพื่อผลขาดทุนใหม่	(16,774)	1,843	2,368	(12,563)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ซื้อหรือได้มา	13,144	6,230	4,878	24,252
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ	(10,376)	(532)	(1,528)	(12,436)
ยอดปลายปี	26,450	9,711	10,205	46,366

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า (ชั้นที่ 1)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 2)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 3)	รวม
ยอดต้นปี	31,886	1,569	5,002	38,457
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก				
การเปลี่ยนการจัดชั้น	1,194	(454)	(740)	-
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ				
วัดมูลค่าค่าเพื่อผลขาดทุนใหม่	(7,957)	(674)	122	(8,509)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ซื้อหรือได้มา	20,268	625	768	21,661
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ	(4,009)	(305)	(182)	(4,496)
ยอดปลายปี	41,382	761	4,970	47,113

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า (ชั้นที่ 1)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 2)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 3)	รวม
ยอดต้นปี	42,080	773	4,997	47,850
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ เปลี่ยนการจัดชั้น	(956)	1,431	(475)	-
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ วัดมูลค่าค่าเพื่อผลขาดทุนใหม่	(17,217)	1,817	2,337	(13,063)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ซื้อหรือได้มา	13,143	6,229	4,879	24,251
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ	(10,599)	(540)	(1,532)	(12,671)
ยอดปลายปี	26,451	9,710	10,206	46,367

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า (ชั้นที่ 1)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 2)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 3)	รวม
ยอดต้นปี	32,332	1,581	5,011	38,924
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ เปลี่ยนการจัดชั้น	1,194	(454)	(740)	-
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ วัดมูลค่าค่าเพื่อผลขาดทุนใหม่	(7,705)	(674)	140	(8,239)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ซื้อหรือได้มา	20,268	625	768	21,661
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ	(4,009)	(305)	(182)	(4,496)
ยอดปลายปี	42,080	773	4,997	47,850

9. ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องสุทธิ

9.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง	-	8,083
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ	-	2
รวม	-	8,085
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(123)
สุทธิ	-	7,962

9.2 การเปลี่ยนแปลงของค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องเป็นดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า (ชั้นที่ 1)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 2)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 3)	รวม
	ยอดต้นปี	123	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ	(123)	-	-	(123)
ยอดปลายปี	-	-	-	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า (ชั้นที่ 1)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 2)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 3)	รวม
	ยอดต้นปี	181	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินที่ซื้อหรือได้มา	123	-	-	123
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ	(181)	-	-	(181)
ยอดปลายปี	123	-	-	123

10. ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่นสุทธิ

10.1 ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่นประกอบด้วยลูกหนี้ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันและลูกหนี้เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่นมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
<u>ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี</u>				
ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน	6,240	3,993	6,240	3,993
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ	412,333	348,887	-	-
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ	17,789	11,646	-	-
	436,362	364,526	6,240	3,993
<u>หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต</u>				
<u>ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</u>	(5,565)	(4,652)	(233)	(149)
สุทธิ	430,797	359,874	6,007	3,844
<u>ที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี</u>				
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ	23,168	12,182	-	-
<u>หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต</u>				
<u>ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</u>	(1,257)	(416)	-	-
สุทธิ	21,911	11,766	-	-
รวม	452,708	371,640	6,007	3,844

10.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่นแยกตามประเภทการจัดชั้นเป็นดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2565	
	ลูกหนี้เงินให้ สินเชื่ออื่น	ค่าเพื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น	ลูกหนี้เงินให้ สินเชื่ออื่น	ค่าเพื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน				
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น				
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้าน				
เครดิต (Performing)	6,158	230	3,784	141
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้น				
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้าน				
เครดิต (Under - performing)	-	-	26	1
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า				
ด้านเครดิต (Non - performing)	82	3	183	7
รวม	6,240	233	3,993	149

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2565	
	ลูกหนี้เงินให้ สินเชื่ออื่น	ค่าเพื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	ลูกหนี้เงินให้ สินเชื่ออื่น	ค่าเพื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ				
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่าง มีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)	427,714	4,109	359,772	3,509
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under - performing)	9,603	748	8,364	396
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต (Non - performing)	15,973	1,732	4,579	1,014
รวม	453,290	6,589	372,715	4,919

10.3 การเปลี่ยนแปลงของค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น เป็นดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า (ชั้นที่ 1)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 2)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 3)	รวม
ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าเบี่ยประกัน				
ยอดต้นปี	141	1	7	149
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก				
การเปลี่ยนแปลงการจัดชั้น	3	-	(3)	-
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ				
วัดมูลค่าค่าเพื่อผลขาดทุนใหม่	-	-	788	788
สินทรัพย์ทางการเงินที่ซื้อหรือได้มา	226	-	-	226
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ	(140)	(1)	(1)	(142)
หนี้สูญตัดบัญชี	-	-	(788)	(788)
ยอดปลายปี	230	-	3	233

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า (ชั้นที่ 1)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 2)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 3)	รวม
ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน ยอดต้นปี	902	8	61	971
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ วัดมูลค่าค่าเพื่อผลขาดทุนใหม่	(274)	(4)	(47)	(325)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ซื้อหรือได้มา	141	1	-	142
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ	(628)	(4)	(7)	(639)
ยอดปลายปี	141	1	7	149

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า (ชั้นที่ 1)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 2)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 3)	รวม
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ยอดต้นปี	3,509	396	1,014	4,919
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ เปลี่ยนการจัดชั้น	(30)	(50)	80	-
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ วัดมูลค่าค่าเพื่อผลขาดทุนใหม่	(4,899)	(488)	60	(5,327)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ซื้อหรือได้มา	3,105	661	596	4,362
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ	2,424	229	247	2,900
หนี้สูญตัดบัญชี	-	-	(265)	(265)
ยอดปลายปี	4,109	748	1,732	6,589

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า (ชั้นที่ 1)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 2)	ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุสัญญา (ชั้นที่ 3)	รวม
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ยอดต้นปี	1,630	429	257	2,316
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ เปลี่ยนการจัดชั้น	(282)	24	258	-
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ วัดมูลค่าค่าเพื่อผลขาดทุนใหม่	280	(179)	191	292
สินทรัพย์ทางการเงินที่ซื้อหรือได้มา	2,492	252	341	3,085
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ	(611)	(130)	(33)	(774)
ยอดปลายปี	3,509	396	1,014	4,919

11. สินค้าคงเหลือสุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ⁽¹⁾		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สินค้าสำเร็จรูป						
- รถยนต์ใหม่	8,277	1,503	-	-	8,277	1,503
- รถยนต์มือสอง	15,984	14,715	(588)	(97)	15,396	14,618
งานระหว่างทำ						
- รถยนต์ใหม่	763	-	-	-	763	-
- รถยนต์มือสอง	12,174	10,997	(678)	-	11,496	10,997
อุปกรณ์รถยนต์	18,575	11,823	(5)	-	18,570	11,823
รวม	55,773	39,038	(1,271)	(97)	54,502	38,941

⁽¹⁾ การปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สัดส่วนการถือหุ้น		วิธีราคาทุน	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(พันบาท)
บริษัทย่อย				
บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด	100.00	100.00	50,000	50,000
บริษัท มิตรสิบ พิโก จำกัด	100.00	100.00	10,000	10,000
บริษัท เบสท์ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	100.00	100.00	29,999	29,999
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย			89,999	89,999

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย

13. เงินลงทุนในการร่วมค้าสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในการร่วมค้า ซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม และแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน		วิธีราคาทุน	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันบาท)
การร่วมค้า						
บริษัท แอปแท็กซี จำกัด ⁽¹⁾ ให้บริการเรียกรถแท็กซี่รับจ้างสาธารณะด้วยแอปพลิเคชันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	-	45.64	-	2,631	-	7,713
รวม			-	2,631		
หัก ค่าเผื่อด้อยค่าสุทธิ					-	(4,913)
					-	2,800

⁽¹⁾ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการร่วมค้า มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 บริษัท แอปแท็กซี จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

14. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					รวม
	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่องมือ เครื่องใช้	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	
ราคาทุน						
1 มกราคม 2565	7,571	14,477	16,873	9,101	63	48,085
เพิ่มขึ้น	145	795	145	309	82	1,476
จำหน่าย	-	(245)	(10,435)	(1,253)	(2)	(11,935)
โอนเข้า (ออก)	82	-	-	-	(82)	-
31 ธันวาคม 2565	7,798	15,027	6,583	8,157	61	37,626
เพิ่มขึ้น	380	1,273	153	773	-	2,579
จำหน่าย	(81)	(72)	(387)	-	-	(540)
ยกเลิกสัญญางานระหว่างทำ	-	-	-	-	(61)	(61)
31 ธันวาคม 2566	8,097	16,228	6,349	8,930	-	39,604
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2565	(3,847)	(10,104)	(13,479)	(5,610)	-	(33,040)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,572)	(2,008)	(698)	(865)	-	(5,143)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ						
ส่วนที่จำหน่าย	16	578	9,135	1,346	-	11,075
31 ธันวาคม 2565	(5,403)	(11,534)	(5,042)	(5,129)	-	(27,108)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,180)	(1,617)	(457)	(998)	-	(4,252)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ						
ส่วนที่จำหน่าย	62	70	313	-	-	445
31 ธันวาคม 2566	(6,521)	(13,081)	(5,186)	(6,127)	-	(30,915)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2565	2,395	3,493	1,541	3,028	61	10,518
31 ธันวาคม 2566	1,576	3,147	1,163	2,803	-	8,689
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
2565						5,143
2566						4,252

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่องมือ เครื่องใช้	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	
ราคาทุน						
1 มกราคม 2565	4,785	12,092	16,222	7,137	-	40,236
เพิ่มขึ้น	-	417	81	129	82	709
จำหน่าย	-	(342)	(10,435)	(490)	-	(11,267)
โอนเข้า (ออก)	82	-	-	-	(82)	-
31 ธันวาคม 2565	4,867	12,167	5,868	6,776	-	29,678
เพิ่มขึ้น	-	540	120	-	-	660
จำหน่าย	(81)	(72)	(386)	(413)	-	(952)
31 ธันวาคม 2566	4,786	12,635	5,602	6,363	-	29,386
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2565	(2,731)	(9,297)	(13,370)	(4,657)	-	(30,055)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(728)	(1,456)	(558)	(578)	-	(3,320)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	760	9,140	778	-	10,678
31 ธันวาคม 2565	(3,459)	(9,993)	(4,788)	(4,457)	-	(22,697)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(674)	(993)	(312)	(586)	-	(2,565)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	62	70	313	331	-	776
31 ธันวาคม 2566	(4,071)	(10,916)	(4,787)	(4,712)	-	(24,486)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2565	1,408	2,174	1,080	2,319	-	6,981
31 ธันวาคม 2566	715	1,719	815	1,651	-	4,900
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
2565						3,320
2566						2,565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 18 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามลำดับ)

15. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าอาคารและพื้นที่สำนักงาน โดยมีระยะเวลาเช่า 1 - 3 ปี

15.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ราคาทุน	6,598	19,709	357	14,179
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(4,759)	(14,985)	(238)	(10,671)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	1,839	4,724	119	3,508

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	4,724	11,265	3,508	7,194
เพิ่มขึ้น	4,723	1,407	-	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(89)	(53)	(89)	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(7,519)	(7,895)	(3,300)	(3,686)
ยอดคงเหลือปลายปี	1,839	4,724	119	3,508

15.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า				
ไม่เกิน 1 ปี	1,892	5,233	126	3,717
มากกว่า 1 - 5 ปี	-	138	-	389
รวม	1,892	5,371	126	4,106
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(26)	(109)	(3)	(92)
รวม	1,866	5,262	123	4,014
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,866)	(5,128)	(123)	(3,880)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	134	-	134

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	5,262	12,314	4,014	7,818
เพิ่มขึ้น	4,725	1,407	-	-
ดอกเบี้ยที่รับรู้	186	393	89	265
จ่ายค่าเช่า	(8,203)	(8,630)	(3,876)	(4,069)
อื่น ๆ	(104)	(222)	(104)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	1,866	5,262	123	4,014

15.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
การลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19	-	(192)	-	-
ส่วนลดค่าเช่า	-	(30)	-	-
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	7,519	7,895	3,300	3,686
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	186	393	89	265
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	154	480	168	138
รวม	7,859	8,546	3,557	4,089

15.4 อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 จำนวน 8 ล้านบาท และจำนวน 9 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ และค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรม	งาน	รวม	โปรแกรม	งาน	รวม
	คอมพิวเตอร์	ระหว่างทำ		คอมพิวเตอร์	ระหว่างทำ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566						
ราคาทุน	5,958	5,883	11,841	4,574	5,883	10,457
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(5,305)	-	(5,305)	(4,282)	-	(4,282)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	653	5,883	6,536	292	5,883	6,175
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
ราคาทุน	5,958	1,961	7,919	4,574	1,961	6,535
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(4,793)	-	(4,793)	(4,044)	-	(4,044)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	1,165	1,961	3,126	530	1,961	2,491

การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	3,126	1,716	2,491	823
เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรม				
คอมพิวเตอร์	3,922	2,045	3,922	2,030
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(512)	(635)	(238)	(362)
ยอดคงเหลือปลายปี	6,536	3,126	6,175	2,491

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวนหนึ่งที่คิดค่าตัดจำหน่ายเต็มจำนวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามลำดับ)

17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

17.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม		ส่วนเปลี่ยนแปลงในภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	9,273	9,423	(150)	1,731
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกเรื่อง	-	24	(24)	(13)
ลูกหนี้อื่น	1,364	1,014	350	356
สินค้าคงเหลือ	254	19	235	(158)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5	108	(103)	(92)
ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์พนักงาน	999	787	212	104
ประมาณการหนี้สินอื่น	141	355	(214)	(1,774)
รวม	12,036	11,730	306	154
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน			310	154
รับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			(4)	-
รวม			306	154

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
			ส่วนเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงิน ได้รอการตัดบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	2566	2565
สินทรัพย์บัญชีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	9,274	9,570	(296)	1,785
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง	-	24	(24)	(13)
ลูกหนี้อื่น	46	30	16	(164)
เงินลงทุนในการร่วมค้า	-	983	(983)	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1	102	(101)	(65)
ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์พนักงาน	702	542	160	169
ประมาณการหนี้สินอื่น	123	260	(137)	(1,814)
รวม	10,146	11,511	(1,365)	(102)
ส่วนเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน			(1,365)	(102)
รับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			-	-
รวม			(1,365)	(102)

17.2 ค่าใช้จ่ายบัญชีเงินได้

ค่าใช้จ่ายบัญชีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
บัญชีเงินได้ปัจจุบัน:				
บัญชีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	11,243	2,886	2,604	1,113
บัญชีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
บัญชีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(310)	(154)	1,365	102
ค่าใช้จ่ายบัญชีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน	10,933	2,732	3,969	1,215

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	46,004	24,214	18,764	5,575
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
คูณอัตราภาษี	9,201	4,843	3,753	1,115
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้รับฐานงวดก่อนซึ่งนำมา				
ใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	(433)	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,235	2,670	347	1,931
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,577)	(2,187)	(1,496)	(1,933)
อื่น ๆ	2,074	(2,161)	1,365	102
รวม	1,732	(1,678)	216	100
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	10,933	2,732	3,969	1,215

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(4)	-	-	-

18. เงินกู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
<u>เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน</u>				
วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 348 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย				
ในอัตราลอยตัว โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน	321,100	68,000	226,100	18,000
วงเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,136 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระ				
คืนเงินต้นเป็นรายเดือนภายใน 2 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้				
คิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัว โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน	459,834	522,460	459,881	522,460
<u>เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น</u>				
วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 161 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย				
ในอัตราคงที่ โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน	143,000	83,000	33,000	36,000
วงเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 15 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระคืน				
เงินต้นเป็นรายเดือนภายใน 2 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้				
คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน	2,585	6,417	2,585	6,417
<u>เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 150 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย				
ในอัตราคงที่ โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน	150,000	120,000	-	-
รวม	1,076,519	799,877	721,566	582,877
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(810,182)	(475,743)	(455,181)	(258,743)
เงินกู้ยืม - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	266,337	324,134	266,385	324,134

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทและบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 72 ล้านบาท และ 72 ล้านบาท ตามลำดับ (2565: 506 ล้านบาท และ 506 ล้านบาท ตามลำดับ)

กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม เช่น การดำรงอัตราส่วนลูกหนี้ที่มียอดค้างชำระไม่เกิน 3 เดือนต่อหนี้เงินกู้ยืม การดำรงอัตราส่วนของลูกหนี้ด้วยคุณภาพ (ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป) ต่อลูกหนี้ตามสัญญาเข้าซื้อทั้งหมด และการดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมแต่ละฉบับ

19. ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	3,934	3,416	2,708	1,866
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	972	473	744	801
ต้นทุนดอกเบี้ย	69	45	60	41
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	14	-	-	-
ข้อสมมติทางการเงิน	4	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	4,993	3,934	3,512	2,708

กลุ่มบริษัทและบริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ประมาณ 9 - 12 ปี และ 10 ปี ตามลำดับ (2565: 11 - 13 ปี และ 11 ปี ตามลำดับ) สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
อัตราคิดลด	2.20 - 4.00	2.20 - 4.00	2.20	2.20
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.82 - 4.00	3.00 - 4.00	4.00	4.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	31 ธันวาคม 2566			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(620)	744	(345)	394
อัตรารากขึ้นเงินเดือน	807	(681)	458	(403)

(หน่วย: พันบาท)

	31 ธันวาคม 2565			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(501)	601	(280)	321
อัตรารากขึ้นเงินเดือน	619	(525)	341	(302)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จัดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จำนวน 0.9 ล้านบาท และ 0.9 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 0.6 ล้านบาท และ 0.7 ล้านบาท ตามลำดับ)

20. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 136 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 375,187,314.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 375,187,178.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 272 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 2) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 18,759,359 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 375,187,178.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 393,946,537.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 37,518,718 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

21. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

22. การจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นส่วนตัวกับผู้ถือหุ้นรายย่อยและบุคคลภายนอกในราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าประมาณการมูลค่ายุติธรรม ผลต่างดังกล่าวถือเป็นรายจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

23. ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	29,830	19,335	15,139	8,763
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	44,654	15,332	5,983	299
อื่น ๆ	1,270	699	830	418
รวม	75,754	35,366	21,952	9,480

24. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	44,140	42,504	33,540	32,616
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์	14,429	15,128	8,160	8,644
ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	2,444	3,459	2,665	2,659
ค่าบริการวิชาชีพ	6,362	6,648	5,764	6,358
ค่าใช้จ่ายภาษีอากร	4,175	3,045	1,625	1,049
อื่น ๆ	11,592	9,354	8,546	7,002
รวม	83,142	80,138	60,300	58,328

25. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)				
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	(746)	9,093	(1,483)	9,617
- ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง	(123)	(58)	(123)	(58)
- ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน	873	(822)	873	(822)
- ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ	1,934	2,603	-	-
ขาดทุนจากการยึดรถ	68,489	65,795	68,489	65,795
รวม	70,427	76,611	67,756	74,532

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	(15,560)	(4,107)	-	-
ซื้อรถยนต์และอุปกรณ์	380,708	239,972	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	73,970	61,839	48,679	41,379
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,283	13,671	6,102	7,368
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	44,654	15,332	5,983	299
ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	2,444	3,459	2,665	2,659
ค่าบริการวิชาชีพ	6,362	6,648	5,764	6,358
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	70,427	76,611	67,756	74,532
อื่น ๆ	19,183	14,555	13,059	9,745
รวม	594,471	427,980	150,008	142,340

27. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในสำหรับใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัท คือ กรรมการบริษัท

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักใน 4 ส่วนงาน คือ การจำหน่ายรถยนต์ สิ้นเชื้อเข้าซื้อ การซื้อสิทธิเรียกร้อง และการให้สินเชื่ออื่น โดยทั้ง 4 ธุรกิจมีธุรกรรมในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์ร่วมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์ร่วมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	การจำหน่าย รถยนต์	สิ้นเชื้อ เข้าซื้อ	การรับซื้อ สิทธิเรียกร้อง	การให้ สินเชื่ออื่น	รวม
รายได้	408,204	163,439	340	59,469	631,452
ต้นทุนขาย	(365,148)	-	-	-	(365,148)
ต้นทุนทางการเงิน	(704)	(30,781)	(14)	(14,494)	(45,993)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(67,744)	123	(2,806)	(70,427)
กำไรขั้นต้น	42,352	64,914	449	42,169	149,884
รายได้อื่น					55,016
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย					(75,754)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(83,142)
กำไรก่อนภาษีเงินได้					46,004
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(10,933)
กำไรสำหรับปี					35,071

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	การจำหน่าย รถยนต์	สินเชื่อ เช่าซื้อ	การรับซื้อ สิทธิเรียกร้อง	การให้ สินเชื่ออื่น	รวม
รายได้	254,709	147,267	1,747	45,349	449,072
ต้นทุนขาย	(235,865)	-	-	-	(235,865)
ต้นทุนทางการเงิน	(218)	(23,390)	(461)	(8,940)	(33,009)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(74,888)	58	(1,781)	(76,611)
กำไรขั้นต้น	18,626	48,989	1,344	34,628	103,587
รายได้อื่น					36,377
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย					(35,366)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(80,138)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน การร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย					(246)
กำไรก่อนภาษีเงินได้					24,214
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(2,732)
กำไรสำหรับปี					21,482

สินทรัพย์ตามส่วนงานที่รายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง และลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น	1,744,107	1,467,788
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	8,689	10,518
สินทรัพย์รวม	1,890,091	1,588,418

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ายรายใหญ่

ในระหว่างปี 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ายรายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

28. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี และได้มีการปรับจำนวนหุ้นย้อนหลังเสมือนว่าการให้หุ้นปันผลตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 29 ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นปีที่เสนอรายงานนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ				
ของบริษัทฯ (พันบาท)	35,071	21,482	14,795	4,360
จำนวนหุ้นสามัญที่ปรับปรุง (พันหุ้น)	787,893	787,893	787,893	787,893
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.045	0.027	0.019	0.006

29. เงินปันผล

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	วันที่จ่าย
<u>ปี 2566</u>				
เงินปันผลและหุ้นสามัญ	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0.028	20,843	19 พฤษภาคม 2566
ปันผลประจำปี 2565	เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566			
<u>ปี 2565</u>				
เงินปันผลประจำปี 2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0.015	11,256	20 พฤษภาคม 2565
	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565			

30. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
	คำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าหรือวัสดุตกลงแล้ว	7,520	8,661	6,453
สัญญาอื่น ๆ	1,127	665	792	612
รวม	8,647	9,326	7,245	1,290

31. การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากตลาด (ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

31.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงทางด้านเครดิต คือผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง และลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น

กลุ่มบริษัทจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ด้วยการกำหนดระยะเวลาค้างชำระการจ่ายชำระสูงสุดที่ 90 วัน และมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับลูกหนี้แต่ละรายและสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง และการกำหนดวิธีการชำระเงินจากการให้สินเชื่อเช่าซื้อ การซื้อสิทธิเรียกร้อง และเงินให้สินเชื่ออื่น ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้นเกินกว่าจำนวนที่ได้บันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำกัดเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

คำอธิบายของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ และการด้อยค่าด้านเครดิต อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.6

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงสูงสุดเป็นมูลค่าขั้นต้นของเครื่องมือทางการเงิน โดยไม่คำนึงถึงหลักประกันและการดำเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต คือ มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นก่อนหักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	21,679	31,999	13,420	25,483
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	1,337,765	1,135,299	1,359,852	1,147,565
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง	-	8,085	-	8,085
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อบริษัทอื่น	459,530	376,708	6,240	3,993
รวมฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต	1,818,974	1,552,091	1,379,512	1,185,126

การวิเคราะห์คุณภาพด้านเครดิต

ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน จำนวนเงินที่แสดงในตารางสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น (ก่อนหักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม 2566			
	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของความ เสี่ยงด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต	รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
Investment grade	21,679	-	-	21,679
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	21,679	-	-	21,679

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม				
31 ธันวาคม 2566				
	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของความ เสี่ยงด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต	รวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ				
ปกติ	614,393	-	-	614,393
ค้างชำระ 1 - 30 วัน	573,047	-	-	573,047
ค้างชำระ 31 - 60 วัน	-	38,125	-	38,125
ค้างชำระ 61 - 90 วัน	-	54,880	-	54,880
ค้างชำระมากกว่า 90 วัน	-	-	46,521	46,521
ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง	-	-	10,799	10,799
รวม	1,187,440	93,005	57,320	1,337,765
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(26,450)	(9,711)	(10,205)	(46,366)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	1,160,990	83,294	47,115	1,291,399
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น - ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน				
ปกติ	5,389	-	-	5,389
ค้างชำระ 1 - 30 วัน	769	-	-	769
ค้างชำระมากกว่า 90 วัน	-	-	82	82
รวม	6,158	-	82	6,240
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(230)	-	(3)	(233)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	5,928	-	79	6,007
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น - ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ				
ปกติ	405,244	-	-	405,244
ค้างชำระ 1 - 30 วัน	22,470	-	-	22,470
ค้างชำระ 31 - 60 วัน	-	8,212	-	8,212
ค้างชำระ 61 - 90 วัน	-	1,391	-	1,391
ค้างชำระมากกว่า 90 วัน	-	-	15,973	15,973
รวม	427,714	9,603	15,973	453,290
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,109)	(748)	(1,732)	(6,589)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	423,605	8,855	14,241	446,701

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม				
31 ธันวาคม 2565				
	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของความ เสี่ยงด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต	รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
Investment grade	31,999	-	-	31,999
<u>หัก</u> ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	31,999	-	-	31,999
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ				
ปกติ	489,857	-	-	489,857
ค้างชำระ 1 - 30 วัน	582,188	-	-	582,188
ค้างชำระ 31 - 60 วัน	-	14,322	-	14,322
ค้างชำระ 61 - 90 วัน	-	13,449	-	13,449
ค้างชำระมากกว่า 90 วัน	-	-	5,587	5,587
ลูกหนี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง	-	-	29,896	29,896
รวม	1,072,045	27,771	35,483	1,135,299
<u>หัก</u> ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(41,382)	(761)	(4,970)	(47,113)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	1,030,663	27,010	30,513	1,088,186
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง				
ปกติ	8,085	-	-	8,085
<u>หัก</u> ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(123)	-	-	(123)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	7,962	-	-	7,962
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น - ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน				
ปกติ	3,625	-	-	3,625
ค้างชำระ 1 - 30 วัน	159	-	-	159
ค้างชำระ 31 - 60 วัน	-	26	-	26
ค้างชำระมากกว่า 90 วัน	-	-	183	183
รวม	3,784	26	183	3,993
<u>หัก</u> ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(141)	(1)	(7)	(149)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	3,643	25	176	3,844

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			รวม
	31 ธันวาคม 2565			
	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของความ เสี่ยงด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต	
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น - ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ				
ปกติ	304,276	-	-	304,276
ค้างชำระ 1 - 30 วัน	55,496	-	-	55,496
ค้างชำระ 31 - 60 วัน	-	6,488	-	6,488
ค้างชำระ 61 - 90 วัน	-	1,876	-	1,876
ค้างชำระมากกว่า 90 วัน	-	-	4,460	4,460
ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง	-	-	119	119
รวม	359,772	8,364	4,579	372,715
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(3,509)	(396)	(1,014)	(4,919)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	356,263	7,968	3,565	367,796

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2566

	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของความ เสี่ยงด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต	รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
Investment grade	13,420	-	-	13,420
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	13,420	-	-	13,420
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ				
ปกติ	628,030	-	-	628,030
ค้างชำระ 1 - 30 วัน	579,491	-	-	579,491
ค้างชำระ 31 - 60 วัน	-	38,966	-	38,966
ค้างชำระ 61 - 90 วัน	-	55,615	-	55,615
ค้างชำระมากกว่า 90 วัน	-	-	46,951	46,951
ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง	-	-	10,799	10,799
รวม	1,207,521	94,581	57,750	1,359,852
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	(26,451)	(9,710)	(10,206)	(46,367)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	1,181,070	84,871	47,544	1,313,485
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น - ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน				
ปกติ	5,389	-	-	5,389
ค้างชำระ 1 - 30 วัน	769	-	-	769
ค้างชำระมากกว่า 90 วัน	-	-	82	82
รวม	6,158	-	82	6,240
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	(230)	-	(3)	(233)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	5,928	-	79	6,007

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
31 ธันวาคม 2565				
	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของความ เสี่ยงด้านเครดิต	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต	รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
Investment grade	25,483	-	-	25,483
<u>หัก</u> ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	25,483	-	-	25,483
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ				
ปกติ	497,810	-	-	497,810
ค้างชำระ 1 - 30 วัน	585,929	-	-	585,929
ค้างชำระ 31 - 60 วัน	-	14,569	-	14,569
ค้างชำระ 61 - 90 วัน	-	13,648	-	13,648
ค้างชำระมากกว่า 90 วัน	-	-	5,713	5,713
ลูกหนี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง	-	-	29,896	29,896
รวม	1,083,739	28,217	35,609	1,147,565
<u>หัก</u> ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(42,080)	(773)	(4,997)	(47,850)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	1,041,659	27,444	30,612	1,099,715
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง				
ปกติ	8,085	-	-	8,085
<u>หัก</u> ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(123)	-	-	(123)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	7,962	-	-	7,962
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อบริษัทอื่น - ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน				
ปกติ	3,625	-	-	3,625
ค้างชำระ 1 - 30 วัน	159	-	-	159
ค้างชำระ 31 - 60 วัน	-	26	-	26
ค้างชำระมากกว่า 90 วัน	-	-	183	183
รวม	3,784	26	183	3,993
<u>หัก</u> ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(141)	(1)	(7)	(149)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	3,643	25	176	3,844

31.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม กลุ่มบริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถจำแนกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	31 ธันวาคม 2566						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	(ร้อยละต่อปี)
	มีระยะเวลาครบกำหนด/กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่			ปรับขึ้นลงตามราคาดตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี					
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	21,441	-	-	-	238	21,679	0.37 - 0.50
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ*	415,041	849,902	72,822	-	-	1,337,765	19.93
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อบริษัทอื่น*	436,362	23,168	-	-	-	459,530	18.25
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	321,100	-	321,100	5.45 - 7.575
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	150,000	-	-	-	-	150,000	4.06
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	143,000	-	-	-	-	143,000	4.66
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	459,834	-	459,834	5.45 - 5.67
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	2,316	269	-	-	-	2,585	4.74

* ไม่รวมค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม							
31 ธันวาคม 2565							
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ระยะเวลาครบกำหนด/ กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่			ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	31,859	-	-	-	140	31,999	0.20 - 0.40
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ*	410,071	698,010	27,218	-	-	1,135,299	16.73
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกซื้อ*	8,085	-	-	-	-	8,085	15.00
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น*	364,526	12,182	-	-	-	376,708	18.72
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	68,000	-	68,000	5.20
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	120,000	-	-	-	-	120,000	4.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	83,000	-	-	-	-	83,000	4.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	522,460	-	522,460	5.20 - 5.56
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	3,739	2,678	-	-	-	6,417	2.45

* ไม่รวมค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ							
31 ธันวาคม 2566							
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	มีระยะเวลาครบกำหนด/ กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่			ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	13,351	-	-	-	69	13,420	0.37 - 0.50
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ*	419,368	866,670	73,814	-	-	1,359,852	19.93
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น*	6,240	-	-	-	-	6,240	15.09
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	226,100	-	226,100	5.45 - 7.575
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	33,000	-	-	-	-	33,000	4.65
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	459,881	-	459,881	5.45 - 5.67
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	2,316	269	-	-	-	2,585	4.66

* ไม่รวมค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	31 ธันวาคม 2565						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	มีระยะเวลาครบกำหนด/ กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่			ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี					
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25,392	-	-	-	91	25,483	0.20 - 0.40
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ*	422,337	698,010	27,218	-	-	1,147,565	16.73
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง*	8,085	-	-	-	-	8,085	15.00
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น*	3,993	-	-	-	-	3,993	15.09
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	18,000	-	18,000	5.20
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	36,000	-	-	-	-	36,000	4.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	522,460	-	522,460	5.20 - 5.56
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	3,739	2,678	-	-	-	6,417	2.45

* ไม่รวมค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เป็นการแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ต่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษัท โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นคงที่

ความอ่อนไหวของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกลุ่มบริษัท ประเมินความอ่อนไหวโดยพิจารณาจากต้นทุนทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป (Finance costs Change) ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้าภายใต้ข้อสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ของรายการหนี้สินทางการเงินทุกประเภทตามระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยของแต่ละรายการ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(5)	(3)	(4)	(2)
อัตราดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 1	5	3	4	2

31.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสมซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

กลุ่มบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญา โดยจำนวนเงินเป็นจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					รวม
	31 ธันวาคม 2566					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	21,441	-	-	-	238	21,679
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ*	-	415,041	849,902	72,822	-	1,337,765
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น*	-	436,362	23,168	-	-	459,530
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	321,100	-	-	-	321,100
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	125,000	25,000	-	-	-	150,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	143,000	-	-	-	143,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	193,766	266,068	-	-	459,834
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	-	2,316	269	-	-	2,585

* ไม่รวมค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					รวม
	31 ธันวาคม 2565					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	31,859	-	-	-	140	31,999
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ*	-	410,071	698,010	27,218	-	1,135,299
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง*	-	8,085	-	-	-	8,085
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น*	-	364,526	12,182	-	-	376,708
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	68,000	-	-	-	68,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	120,000	-	-	-	-	120,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	83,000	-	-	-	83,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	201,004	321,456	-	-	522,460
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	-	3,739	2,678	-	-	6,417
* ไม่รวมค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น						

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	31 ธันวาคม 2566					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	13,351	-	-	-	69	13,420
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ*	-	419,368	866,670	73,814	-	1,359,852
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น*	-	6,240	-	-	-	6,240
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	226,100	-	-	-	226,100
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	33,000	-	-	-	33,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	193,766	266,115	-	-	459,881
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	-	2,316	269	-	-	2,585
* ไม่รวมค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น						

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	31 ธันวาคม 2565					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25,392	-	-	-	91	25,483
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ*	-	422,337	698,010	27,218	-	1,147,565
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง*	-	8,085	-	-	-	8,085
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น*	-	3,993	-	-	-	3,993
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	18,000	-	-	-	18,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	36,000	-	-	-	36,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	201,004	321,456	-	-	522,460
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	-	3,739	2,678	-	-	6,417

* ไม่รวมค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

31.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญที่แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนและต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	31 ธันวาคม 2566				
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม			
	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	1,291,399	1,282,003	-	-	1,282,003
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น - ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ	446,468	441,522	-	-	441,522
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	2,585	2,107	-	-	2,107

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม				
31 ธันวาคม 2565				
มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม			
	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</u>				
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	1,088,186	943,851	-	943,851
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น - ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ	367,647	361,401	-	361,401
<u>หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</u>				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	6,417	6,203	-	6,203

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
31 ธันวาคม 2566				
มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม			
	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</u>				
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	1,313,485	1,304,089	-	1,304,089
<u>หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</u>				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	2,585	2,107	-	2,107

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
31 ธันวาคม 2565				
มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม			
	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</u>				
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	1,099,715	943,155	-	943,155
<u>หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</u>				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	6,417	6,203	-	6,203

การจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน เป็นไปตามที่กำหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.19 และในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น - ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่นที่มีอัตราผลตอบแทนคงที่และมีระยะเวลาครบกำหนดมากกว่า 1 ปี คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน และหลังหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ค) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันซึ่งใช้กับตราสารที่มีลักษณะคล้ายกัน

32. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 1) พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- 2) พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 526 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 393,946,537.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 393,946,011.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,052 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 3) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 393,946,537.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 393,946,537.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 787,893,075 บาท

- 4) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวน 250 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 50 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 300 ล้านบาท

34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี้ในงบการเงินปีก่อนที่นำมาแสดงเปรียบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่จัด	ตามที่เคย	ตามที่จัด	ตามที่เคย
	ประเภทใหม่	รายงานไว้	ประเภทใหม่	รายงานไว้
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,573	8,485	-	-
สินทรัพย์สิทธิการไว้	4,724	6,434	3,508	4,522
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,162	540	1,554	540
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,128	4,910	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	134	352	-	-
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ	147,267	157,459	142,467	152,659
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่ออื่น	45,349	-	-	-
รายได้อื่น	36,377	81,185	27,683	27,141
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	80,138	145,390	58,329	123,581
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์				
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน				
ตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	-	11,096	-	10,883
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	76,612	9,912	74,532	8,046

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567